

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Số: 67 /CV/TBT/ĐSTE
V/v: Thông báo đăng kí dự thi
“Đại sứ trẻ em vì Môi trường Việt Nam”

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam www.moitruongvadothi.vn; Công ty TNHH Truyền thông Q-Talnet và Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ trẻ em vì Môi trường Việt Nam” xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, đơn vị.

Cuộc thi “Đại sứ Trẻ em Môi trường Việt Nam” là một sân chơi cho các Thiếu nhi là công dân Việt Nam. Đây không chỉ là cuộc thi mà còn tìm ra sứ giả đại diện cho những dự án tuyên truyền nhằm xây dựng và bảo vệ môi trường một cách cụ thể, thiết thực hơn. Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent khởi xướng và tổ chức dưới sự chỉ đạo, truyền thông của toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Thanh Niên – Thanh Niên Việt. “Đại sứ Trẻ em vì Môi trường Việt Nam” sẽ trở thành cuộc thi uy tín, là sự kiện văn hóa thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo công chúng về tuyên truyền, thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”; nhằm vận động, tuyên truyền về chiến dịch này, Môi trường và Đô thị Việt Nam với vai trò là Trưởng ban tổ chức cùng Công ty TNHH Q-Talent tổ chức cuộc thi “Đại sứ Trẻ em vì Môi trường Việt Nam”. Bằng trách nhiệm, sức ảnh hưởng của mình, Đại sứ Trẻ em vì Môi trường Việt Nam sẽ góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta; giúp đỡ cộng đồng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Cuộc thi Đại sứ Trẻ em vì Môi trường Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn tuyển sinh trên phạm vi cả nước (Thẻ lệ và đơn đăng ký dự thi xin được gửi kèm theo công văn này).

Với mong muốn có được nguồn thí sinh chất lượng, đóng góp vào thành công cho cuộc thi “Đại sứ Trẻ em vì Môi trường Việt Nam”, Ban tổ chức chúng

tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Quý cơ quan, đơn vị bằng việc tuyên truyền về thông tin của cuộc thi đến với các trường tiểu học, trung học cơ sở, các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Trưởng ban



**Luật sư, Tiến sỹ Đồng Xuân Thụ
Tổng biên tập Tạp chí
Môi trường và Đô thị Việt Nam**

Mọi thông tin xin gửi về:

CHUỖI HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH”

Email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com

Người liên hệ: Ms. Hồng Anh

Điện thoại: 0905 235 660